

Số: 57/TB-TTĐGTS

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v đấu giá tài sản thanh lý)

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 32/HĐ-DVĐGTS ngày 15/4/2024 với Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:

1. Tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản thanh lý vật tư thiết bị bao gồm các vật tư thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng; các vật tư ứ đọng, không có nhu cầu sử dụng (Kèm theo Phụ lục chi tiết danh mục VTTB đề nghị thanh lý)

2. Giá khởi điểm của tài sản: 573.191.208 đồng (Năm trăm bảy mươi ba triệu một trăm chín mươi một nghìn hai trăm lẻ tám đồng)

+ Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT 8%;

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Khi đăng ký tham gia đấu giá tất cả người đăng ký tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá (ngày mở cuộc đấu giá) và các nội dung theo quy định của Quy chế đấu giá tài sản.

+ Tại buổi công bố giá đã trả, tổ chức đấu giá tài sản công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá mua tài sản. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp theo là trực tiếp bằng lời nói.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 07/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định – địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Người có tài sản đấu giá: Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak. Địa chỉ: 125 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak. Địa chỉ: 125 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại Kho của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak:

+ Nhà máy Thủy điện An Khê tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

+ Nhà máy Thủy điện Ka Nak tại Tổ dân phố 12, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

9. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết **16 giờ 00 phút, ngày 04/5/2024** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

10. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ kinh doanh cá thể, Tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; nộp tiền đặt trước 110.000.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK: 4300201003401 tại Agribank tỉnh Bình Định hoặc TK: 117000021160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật (trừ có thỏa thuận khác) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 500.000 đồng, (chậm nhất đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/5/2025).

Hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ, gồm:

+ 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành (theo mẫu). Người tham gia đấu giá phải điền đầy đủ thông tin tài sản đấu giá;

+ 01 Giấy phép đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề: Mua bán thiết bị điện và có chức năng xử lý chất thải nguy hại (nộp bản sao) và Biên lai nộp thuế môn bài năm 2024; kèm theo CMND hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật.

+ 01 chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, cụ thể:

- Số tiền đặt trước bắt buộc phải đúng bằng số tiền theo thông báo đã quy định và ghi rõ tên tài sản đăng ký, nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản.

* Đối với Tổ chức, Doanh Nghiệp thì tiền đặt trước bắt buộc phải được chuyển khoản từ tài khoản của Tổ chức, Doanh Nghiệp tham gia đấu giá.

* Đối với trường hợp cá nhân (Hộ kinh doanh) chuyển tiền bằng Internet Banking thì phần nội dung chuyển tiền phải thể hiện họ tên đầy đủ của người tham gia đấu giá.

* Đối với trường hợp người khác nộp tiền thay cho người tham gia đấu giá là cá nhân thì phần nội dung nộp tiền phải thể hiện họ tên đầy đủ của người tham gia đấu giá. Người nộp tiền thay không được nộp thay cho người thứ hai và cũng không được đăng ký tham gia đấu giá.

- 01 chứng từ nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản.

- 01 phiếu trả giá gián tiếp, cụ thể:

+ Phiếu trả giá bắt buộc phải viết cùng 01 màu mực, không bay màu, không gạch bỏ, sửa chữa, tẩy xóa.

+ Phiếu trả giá bắt buộc phải bỏ vào bì thư đựng phiếu bảo mật, phải dán kín bằng keo dán và phải ký tại mép dán của bì thư;

* Trường hợp nếu hồ sơ không tuân thủ các nội dung nêu trên thì không hợp lệ và bị loại không được tham gia cuộc đấu giá.

* Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá;

* Một doanh nghiệp chỉ được 01 đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;

* Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo hiện trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng thực tế hiện có của tài sản và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó.

11. Trách nhiệm của người mua được tài sản đấu giá:

- Người trúng đấu giá mua tài sản phải nộp đủ số tiền còn lại chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thỏa thuận khác); người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản cho người mua chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ khi người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

- Người trúng đấu giá mua tài sản cam kết: Đã xem xét kỹ, biết rõ, tự chịu trách nhiệm và tự chịu các chi phí phát sinh đối với mọi nghĩa vụ, quyền lợi có liên quan đến tài sản đấu giá; không có khiếu nại, tranh chấp gì kể từ sau thời điểm hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Phải chịu trách nhiệm về tình trạng thực tế của tài sản đấu giá;

- Chỉ được phép thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản sau khi đã nhận tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.

Nơi nhận:

- Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (02 bản);
- Nhà máy Thủy điện An Khê tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;
- Nhà máy Thủy điện Ka Nak tại Tổ dân phố 12, TT. Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai;
- Trang web taisancong của Cục QLCS (để biết);
- Niêm yết công khai tại TT và nơi có TS;
- Lưu: HS - VT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Ngọc Uyên

PHỤ LỤC CHI TIẾT DANH MỤC VTTB ĐỀ NGHỊ THANH LÝ

(Kèm theo Thông báo số: 57/TB-TTĐGTS ngày 16 tháng 4 năm 2024
của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản)



ĐVT: đồng

STT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh xử lý	Tình trạng Kỹ thuật
Tổng cộng I+II						
I	VTTB ứ đọng					
1	Ống thép inox DN20	Mét	0,9		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
2	Ống thép inox DN50, A50	Mét	0,2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
3	Sứ đứng 22kV	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
4	Dây ni #2	Mét	154		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
5	Khớp nối ren (rắc co) 2 đầu inox 304 DN80	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
6	Van cầu DN50	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
7	Van an toàn(Khí áp lực dương)	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
8	Van gang bi DN25	Cái	9		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
9	Van lọc DN50	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
10	Van tỉ lệ 4WRPH-6 Boschrexorth	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
11	Tấm đế	Cái	11		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
12	Tấm đế (Tấm nâng)	Tấm	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
13	Kẹp ống inox (không ri) DN60	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
14	Thiết bị định tuyến mạng Router Cisco 2900 Ethernet Gi	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
15	Máy chủ CSDL IBM x3650 M4	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
16	Rơ le áp lực 1~10bar G3/8"A	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng

STT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh xử lý	Tình trạng Kỹ thuật
17	Long đèn Vòng đệm của bu lông M12	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
18	Long đèn Vòng đệm của bu lông M10	Cái	5		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
19	Long đèn Vòng đệm của bu lông M8	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
20	Long đèn Đệm vênh của bu lông M12	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
21	Gioăng vòng O phi 24 x 30 x 3mm	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
22	Gioăng vòng O phi 6 x 13 x 3mm	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
23	Vòng làm kín loại O 25x2.65	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
24	Gioăng DN32	Bộ	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
25	Chi tiết làm kín DN32.2 / Gioăng DN32.2	Bộ	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
26	Vòng làm kín loại O 10.6x2.65	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
27	Gioăng vòng O phi 28 x 3,5mm (phi 35 x 3mm)/(phi 30 x 3mm)	Cái	8		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
28	Gioăng vòng O phi 6 x 2mm (phi 6 x 1mm) (phi 6 x 10 x 2mm)	Cái	20		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
29	Gioăng vòng O phi 8 x 2mm (phi 8 x 1mm) (phi 8 x 12 x 2mm)	Cái	20		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
30	Gioăng vòng O phi 30 x 36 x 3mm	Cái	6		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
31	Gioăng vòng O phi 25 x 3mm/(phi 23 x 3mm) (phi 22 x 28 x 3mm)	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
32	Gioăng cao su phi 12 x 18 x 3mm	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
33	Gioăng vòng O phi 6 x 2mm (phi 6 x 10 x 2mm)	Cái	7		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
34	Gioăng cao su 14x8x3	Cái	6		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
35	Gioăng cao su 100x60x3	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
36	Gioăng cao su 84x48x3	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
37	Động cơ của van cầu chạy bằng điện DN50 ; LQ10-1;30W	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
38	Van giảm áp DN50 PN6.3/PN0.8Mpa	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
39	Đồng hồ đo áp lực MPA	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng

TT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh xử lý	Tình trạng Kỹ thuật
40	Chi tiết làm kín DN32.2	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
41	Phốt dầu O85xO105x12 (loại phốt thép chịu áp lực cao SOG)	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
42	Van điện từ loại Hoyea FW-03-3C4-D24-Z5L-50	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
43	Đồng hồ đo áp suất phi 100 (0 - 400bar)	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT không đáp ứng nhu cầu sử dụng
44	Đường ống và phụ kiện	Lô	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
45	Tủ UPS chính 15kVA, mã hiệu PBD	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
46	Tủ UPS dự phòng 15kVA, mã hiệu PBD	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
47	Tủ điều khiển cửa van cung 1 và 2	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
48	Tủ điều khiển cửa van cung 3 và 4	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
49	Tủ đo lường máy phát	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
50	Đồng hồ áp suất	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
51	Van một chiều 1"	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
52	Van một chiều điều khiển	Cái	16		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
53	Van an toàn	Cái	8		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
54	Van điều khiển cửa van cung	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
55	Van điều khiển xi lanh	Cái	8		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
56	Van cầu mặt bích	Cái	8		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
57	Van cầu 1/2"	Cái	11		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
58	Van cầu 1"	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
59	Bơm tay	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
60	Cảm biến độ đào	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng

STT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh xử lý	Tình trạng Kỹ thuật
61	Cảm biến độ rung VS-068	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
62	Cảm biến độ rung VS-069	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
63	Chân trụ đỡ máy cắt	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
64	Thiết bị định tuyến mạng Router Cisco 2900 Ethernet Gi	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
65	Tổng đài Siemens HiPath 3800	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
66	Máy chủ CSDL IBM x3650 M4	Bộ	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
67	Máy chủ HP DL380 Gen6	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
68	Modem Draytek Vigor 3900	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
69	Thiết bị phát sóng wifi	Bộ	6		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
70	Khớp lắp ráp DN2400 gồm bu lông, đai ốc, vòng đệm	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
71	Tủ điện điều khiển đóng mở van đĩa	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
72	Van đĩa DN2400 đồng bộ gồm servomotor, đối trọng, bu lông, đai ốc, vòng đệm	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
73	Ống nhánh bypass DN250 gồm van điện DN250, van tay DN250, khớp giãn nở DN250, đoạn ống DN250	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
74	Trạm nguồn thủy lực và ống mềm cấp dầu	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
75	Bộ chuyển đổi tín hiệu CWY-D0-02-08-09-05	Bộ	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
76	Bộ chuyển đổi tín hiệu CWY-D0-9800Q08-901	Bộ	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
77	Cảm biến và dây đo CWY-D0-9800T08	Bộ	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
78	Cảm biến và dây đo	Bộ	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
79	Cuộn hút công tắc tơ 48V-65A cầu trục chân dê	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng

STT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh xử lý	Tình trạng Kỹ thuật
80	Rơ le áp lực 2,5 - 25Mpa type 0883300	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
81	Tủ điện điều khiển đóng mở van đĩa	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
82	Tủ điều khiển cửa van cung 1600 x 800 x 40mm	Bộ	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
83	Gioăng cao su phi 8 x 305mm	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
84	Vòng trượt dẫn hướng phi 81 x 86 x 2,5/5,4mm	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
85	Động cơ 4kW model YX3-112M-4	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
86	Van an toàn	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
87	Van điện từ model FW-03-3C4-D24-Z5L-70	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
88	Van điện bypass loại 250D943H-16C	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
89	Tổ hợp vòng kẹp ống (giá đỡ ống + quai nhê)	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
90	Dây dẫn tín hiệu dầu	Mét	20		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
91	Nắp bảo vệ trực chính	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
92	Trạm nguồn thủy lực và ống mềm cấp dầu	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
93	Bộ phân áp DT086-04.110.235FM (24kV/300A)	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
94	Bơm dầu model 10MCY14-1B + động cơ điện model YX3-112M-4 ghép đồng bộ cùng khớp nối dầu trực	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
95	Bơm pít tông 31,5MPa model 10MCY14-1B	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
96	Thiết bị định tuyến mạng Router Cisco 2900 Ethernet Gi	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
97	Máy chủ CSDL Dell PowerEdge R720	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
98	Bơm pít tông 31,5MPa model 10MCY14-1B	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
II	VTTB kém, mất phẩm chất					

STT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh lý	Tình trạng Kỹ thuật
1	Công tắc hướng tâm	Bộ	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
2	Cầu chì FD20GB100V16T-C089495, 1000VDC/1500VAC, 16A	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
3	Tủ đầu nối 700 x 400 x 1200mm	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
4	Tủ dao cắt phụ tải	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
5	Bo mạch điều khiển trạm cảnh báo lũ HS/GSM + Bo mạch phát điện nguồn AC và điều khiển quạt + Bo mạch phát tín hiệu analog	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
6	Bộ nguồn S-100-24	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
7	Gioăng vòng O phi 177,17 x 5,33mm	Cái	12		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
8	Gioăng xi lanh thủy lực phi 360 x 400 x 51,8mm	Cái	16		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
9	Phốt chữ V (V-ring) 200 x 230 x 50mm	Cái	20		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
10	Gioăng xi lanh thủy lực Guide Tape 200 x 205 x 15mm	Cái	20		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
11	Gioăng xi lanh thủy lực O-Type seal ring 380,37 x 6,99mm	Cái	8		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
12	Gioăng xi lanh thủy lực pít tổng seal OMK-ED400	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
13	Gioăng xi lanh thủy lực Guide Tape KF 375 x 380 x 25mm	Cái	12		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
14	Van trượt sự cố (quá tốc cơ) model SGP 80 (gồm 01 bộ van điện từ dừng khẩn cấp/reset tích hợp đồng bộ model 4WE 10 D33/OFCG220N9K4 - Rexroth)	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
15	Tám nối cánh hướng/Chốt cắt	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
16	Bộ kích điện HANS HS-1000-12	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
17	Bộ lưu điện APC Smart - UPS 5000	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
18	Bộ lưu điện APC Smart - UPS 1000	Bộ	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng

STT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh xử lý	Tình trạng Kỹ thuật
19	Cảm biến chột cắt Bi2-G12K-AP6X	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
20	Loa phóng thanh TOA TC 615	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
21	Camera quan sát	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
22	Dây điện đôi mềm 2 x 2,5mm2	Mét	140		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
23	Rơ le giám sát áp RM22TR33	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
24	Máng đèn đơn 1,2 mét	Cái	31		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
25	Chóa đèn	Cái	10		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
26	Tôn sóng 1500 x 1000 x 0,5mm	Tấm	7		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
27	Tôn sóng 2700 x 1000 x 0,5mm	Tấm	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
28	Tôn sóng 5000 x 1000 x 0,5mm	Tấm	5		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
29	Tôn sóng 2500 x 1000 x 0,5mm	Tấm	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
30	Tôn sóng 3000 x 1000 x 0,5mm	Tấm	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
31	Van điện từ 23QDF6B/315 E24	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
32	Cảm biến khói mã hiệu J2351	Cái	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
33	Cảm biến khói 2951J	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
34	Đế đầu báo địa chỉ B501J	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
35	Đầu báo nhiệt gia tăng kiểu địa chỉ 5951RJ	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
36	Đầu báo nhiệt gia tăng kiểu địa chỉ 5951RJ	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
37	Đồng hồ dòng kích từ KLY-D96 4-20mA/0-600A	Cái	2		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng

STT	Tên và quy cách vật tư thiết bị	ĐVT	Số lượng	Giá thanh lý khởi điểm	Biện pháp thanh lý	Tình trạng Kỹ thuật
38	Đồng hồ áp kích từ KLY-D96 4-20mA/0-300V	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
39	Hộp bộ đo lường nhiệt độ dầu và bạc tua bin model WP-C803-02-23-HH-T	Cái	5		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
40	Cảm biến tiệm cận BTL7-E501-M0175-P-S32	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
41	Cảm biến chốt cắt	Cái	15		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
42	Bộ lọc nhiên liệu LF9009	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
43	Bộ chuyển đổi quang/video WT-S1V-1D 3-T/R	Bộ	4		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
44	Bộ chuyển đổi RS485/RS422	Bộ	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
45	Camera VP 4101	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
46	Camera VP 4201	Cái	3		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
47	Tivi Led 32"	Cái	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
48	Biển báo	Cái	14		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng
III	VTTB kém, mất phẩm chất					
1	Dầu tua bin Castrol Perfecto X46	Lít	10.000		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đề nghị thanh lý cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại
2	Hệ thống ác quy mã hiệu UXL330-2NNTS 400VAC/230VDC 220VDC-60A (gồm 108 bình và phụ kiện giá đỡ, đầu cực, thanh nối, bu lông, phụ kiện đầu nối...)	Hệ thống	1		Bán đấu giá thanh lý theo lô	VT thu hồi cũ, giảm phẩm cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đề nghị thanh lý cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại
	Trước thuế			530.732.600		
	Thuế			42.458.608		
	Tổng cộng			573.191.208		